



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 22/2564 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	<p>ปรับมาตรการของจังหวัดพิษณุโลกให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24)</p>	<p>1.1 สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่ได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด <b>งดบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่</b> และให้เชิญผู้ประกอบการ หรือความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในร้านอาหาร</p> <p>1.2 สถานที่จำหน่ายอาหารประเภทบุฟเฟต์ หมูกระทะ ชาบู หรือในลักษณะเดียวกัน ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่ได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด <b>งดบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์</b> ในสถานที่ และอนุญาตให้ลูกค้าตัดอาหารได้ โดยต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยในขณะที่ตัดอาหาร</p> <p>1.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ</p> <p>1.4 ยิม ฟิตเนส เปิดให้บริการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีเทรนเนอร์ให้บริการได้</p> <p>1.5 สถานที่อื่น ๆ เช่น บ่อตกปลา ตกกุ้ง เปิดให้บริการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด <b>งดจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่</b></p> <p>1.6 สถานบริการ/สถานบันเทิง/ผับ/บาร์/คาราโอเกะ ปิดสถานที่ชั่วคราว สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ไปถึงวันที่ <b>15 กรกฎาคม 2564</b></p>	<p>1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>3. พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง</p> <p>4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>6. ท้องที่และท้องถิ่นทุกแห่ง</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>1.7 <b>มาตรการเดินทางเข้า-ออกตามจังหวัดในพื้นที่ต่าง ๆ</b> บุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ต่างจังหวัดทุกราย ต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok ส่วนบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในสถานที่กักกันทางเลือก ตามที่จังหวัดกำหนด โดยให้ผู้ถูกกักตัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีกักตัวที่บ้าน ต้องมีสถานที่/ห้อง ที่แยกจากคนในครอบครัวได้อย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการได้ คนในครอบครัวต้องถูกกักตัว 14 วัน</p> <p>ส่วนข้อยกเว้นให้เป็นไปตามเดิม</p> <p>1.8 <b>การจัดตั้งด่าน จุดสกัดและจุดคัดกรอง</b> การเดินทางผ่านท่าอากาศยานพิษณุโลก สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และสถานีรถไฟพิษณุโลก ให้ลงทะเบียนและเข้ารับการคัดกรอง ที่จุดคัดกรองทุกราย กรณีโรงแรม กำหนดให้ผู้เข้าพักทุกราย ต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok และไทยชนะ</p> <p>1.9 <b>ร้านค้าหรือสถานประกอบการจำหน่ายสุรา</b> สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่งดบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่</p> <p>1.10 <b>การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค</b> ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าสองร้อยคน</p> <p>1.11 <b>อนุญาตให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา</b> ในโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน Thai Stop Covid plus, 5 ร. และมีจำนวนรวมไม่เกิน 200 คน โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>1.12 <b>งดการจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง</b> ยกเว้นการจัดงานตามประเพณีนิยม ได้แก่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานสวดพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพ สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยจำนวนคนไม่เกิน 200 คน และอนุญาตให้เฉพาะญาติพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมงานได้เท่านั้น รวมทั้งงดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดการแสดงดนตรี</p>	

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
2.	การบริหารจัดการวัคซีน	<p>- เห็นชอบให้บริหารจัดการวัคซีน AZ ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 1,000 โดส ในกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์รับวัคซีน AZ และเลื่อนนัดรับวัคซีน ในช่วง 14-18 มิ.ย. 2564</p> <p>- เห็นชอบให้จัดสรรวัคซีน SV ที่ได้รับจัดสรร 12,000 โดส ให้กลุ่มเป้าหมายตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรค</p>	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
3.	พิจารณาการจัดสอบ	<p>การขออนุญาตในการจัดสอบ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่</p> <p>- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขออนุญาตจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563</p> <p>- การเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางพิษณุโลก</p> <p>- การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร กองทัพอากาศและกองทัพเรือ</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบให้ดำเนินการจัดสอบได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประเมินมาตรการฯ</p>	<p>1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> <p>3. เรือนจำกลาง พิษณุโลก</p> <p>4. กองบิน 46</p>
4.	การพิจารณาการจัดกิจกรรม	<p>การพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรม</p> <p><b>4.1 พิจารณาจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีเททองหล่อพระพุทธรชินราชจำลอง เพื่อประดิษฐาน ณ ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก</b></p> <p>มติที่ประชุม ให้สามารถจัดกิจกรรมได้ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p><b>4.2 พิจารณาการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔</b></p> <p>มติที่ประชุม ไม่อนุญาตเนื่องจากจำนวนร่วมกิจกรรมมากกว่าที่ศบค.กำหนด หากมีความประสงค์จะดำเนินการ ให้ขออนุญาตที่ศบค.กลาง</p> <p><b>4.3 พิจารณาการดำเนินโครงการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของวัฒนธรรมจังหวัด</b></p> <p>มติที่ประชุม ให้ผู้จัดกิจกรรมจัดทำมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วนำมาเข้าพิจารณาอีกครั้ง</p>	<p>1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>3. พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง</p> <p>4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>6. ท้องที่และท้องถิ่นทุกแห่ง</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p><b>4.4 พิจารณาจัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปีข้าราชการ</b>  <b>ตำรวจ</b>  มติที่ประชุม อนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ และให้ปฏิบัติตาม  มาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>4.5 พิจารณาจัดงานและมาตรการควบคุมโรคในงาน Food</b>  <b>Innovation &amp; Wellness</b>  มติที่ประชุม อนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการ  DMHTT อย่างเคร่งครัด การรับประทานอาหารเป็น Boxset</p> <p><b>4.6 พิจารณากรณีที่ดินขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน</b>  <b>ในพื้นที่จังหวัด</b>  เป็นไปตามข้อยกเว้นตามคำสั่ง</p> <p><b>4.7 พิจารณากิจกรรมโครงการคาราวานเคลื่อนที่เผยแพร่</b>  <b>เกษตรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>  - มติที่ประชุม อนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ ทานอาหารแบบ  Boxset</p>	
5	<b>ส่งบุคลากรสาธารณสุขไป</b> <b>ช่วยราชการโรงพยาบาล</b> <b>บุษราคัม กรุงเทพมหานคร</b>	- โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กำหนดส่งบุคลากรไปช่วย ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม ระหว่าง 1- 21 ก.ค. 2564 และ เมื่อครบกำหนดกลับจะกักกันตัว 3 วัน และเก็บตัวอย่างตรวจหา เชื้อฯทางห้องปฏิบัติการ - มติที่ประชุม เห็นชอบ	1. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก